
मराठा आंदोलक मनोज 
जरांगे पाटील सध्ा 
मराठवाड्ाचा दौरा करत 
आहेत. मनोज जरांगे पाटील 
आज लातूरमध्े आहेत. 
शाहू महाराजांना अभिवादन 
मनोज जरांगे यांनी रॅलीची 
सुरुवात केली. छत्रपती 
भशवाजी महाराज चौकातील 
भशवरायांच्ा पुतळयाला 
अभिवादन करून जरांगेंनी 
िाषाला सुरूवात केली. 
यावेळी मनोज जरांगेंनी 
राष्ट्रवादी अभजत पवार गटाचे 
नेते छगन िुजबळ यांच्ावर 
जोरदार टीका केली आहे. 
जांना आरक्षण आहे. तांना 
याची ककंमत कळायची 

नाही. छगन िुजबळ तुला 
आरक्षण फुकट कमळालं 
आहे. मराठांचे आरक्षण 
फुकट खातोय. तामुळं तुला 
ताची ककंमत कळत नाही 
फुकट खायला गोड वाटतं, 
जरा संघष्ष करून बघ. 
जाला आरक्षण आहे ताला 

याची ककंमत नाही कळते, 
असं म्हणत मनोज जरांगेंनी 
िुजबळांवर टीका केली 
आहे. िुजबळांवर टीका
मराठे जेव्ा कबघडल्ावर 
कोणाला ऐकत नाहीत. 
छगन िुजबळ कपसळाल्ा 
सारखं करत आहे. फडणवीस 

साहेबांनी तुला मंकत्रपद लय 
मस्ीत येऊ नको. तुला 
परत कांदे खायला जेलमध्े 
जावे लागेल. मराठांच्ा 
नादाला लागू नको तुला परत 

जेलमध्े घालवणार आहोत. 
ओबीसी आभण मराठात 
कुठेही वाद होऊ द्ायचे 
नाही. िुजबळला दंगल 
घडवून आणायची आहे. 

िुजबळच्ा मुं डक्ावर पाय 
देऊन सगेसोयरे आरक्षण 
घेतल्ाभशवाय राहणार 
नाही, अशा शब्ात जरांगेंनी 
िुजबळांवर टीका केलीय.
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प्रतिनिधी 
िेमणे आहे.                  

बजरंग सोिवणें च् या प्रचयारयार्थ रमेश गयालफयाडें च् या पयाटोदया ियालकु्याि भेटीगयाठी  

लातूरच्ा भाषणात काय म्हणाले?
लातूरने भसद्ध केलंय, की राजात आम्ही कमी नाही. सरकारला माझी कवनंती आहे. मराठा 
समाजाचा आक्ोश समजून घ्ा. लेकरांना न्ाय कमळवा म्हणून समाज एकवटला आहे. 
छगन िुजबळला कष् माकहत नाही. फुकट कसे खावं हे माकहतीय. िुजबळ तुला आरक्षण 
फुकट कमळाले आहे. मराठांचे आरक्षण तू चोरून खातो… आमचं 16 टके् आरक्षण छगन 
िुजबळने घेतलं आहे. छगन िुजबळ कपसाळल्ासारखे करतोय, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
आमच्ा ओररजनल नोदंी आहेत. राजातील एकही ओबीसीची नोदं सरकारी नाही. आमच्ा 
ओररजनल नोदंी आहेत आभण ता रद्द करा म्हणतो. एकही नोदं रद्द झाली तर 288 उमेदवार 
पाडले म्हणून समजा. पक्षाच्ा नेताच्ा बाजूने बोलू नका लेकराच्ा बाजूने बोला. पक्षातील 
एक नेता मोठा होईल पण आरक्षण साठी बोललात तर लेकरं मोठी होतील, असंही मनोज 
जरांगे म्हणाले.

नेकनूर/प्रकतकनधी मा.सरपंच आजम पाशा यांच्ा घरी.इंकडया 
आघाडीचे सव्ष जेष्ठ नेतांची िेट इंकडया आघाडी चे उमेदवार 
खासदार बजरंग बप्ा यांना  नेकनूर सक्ष ल मधुन आपण व 
आपल्ा सव्ष कमत्रपररवार च्ा प्रयत्ातून  चांगली लीड कदल्ाबद्दल 
आज तांचे कौतुक केले... आजम पाशा हे िारतीय राष्ट्र ीय काँग्ेस 
पाटटीचे एककनष्ठ नेते व कबनकवरोध माजी लोककप्रय सरपंच.लवकरच 
आजमपाशा यांच्ा  खाद्ावर पाटटीची लवकरच महत्वपूण्ष जवाबदारी 
देण्ात येईल असे मा.मंत्री अशोकराव पाटील यांनी सांकगतले 
याप्रसंगी, राजेसाहेब देशमुख भजल्ा अध्क्ष िारतीय राष्ट्र ीय 
काँग्ेस पाटटी, राहुल िैया सोनवणे, सुरेश ताता पाटील,माजी.
आमदार पृथ्ीराज साठे इतादी उपस्थित होते. या सवाांचा सत्ार 
करण्ात आला. सोबत..अकरम पाशा(शाड़म सर) ,सय्यद वभसम 
िाई, मुन्ा िाई,मुकरम पाशा,गौस पाशा,असलम पाशा,शेख 
सलमान,शेख समीर,अशा्षन शेख,नाकवद शेख, अशफाख अली 
शेख, अशा्षदअली शेख, जावेद पाशा, शेख शाफीख,इ. याप्रसंगी 
उपस्थित होते.

_ZmoO Oam§Jo nmQ>rb gÜ`m _amR>dmS²>`mVrb {d{dY {Oëøm§Zm ^oQ>r XoV AmhoV. 

मुं बई, कद. ९: राजात मराठा आभण 
ओबीसी समाजात तेढ कनमा्षण 
होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्र ाची 
परंपरा अबाधीत राखतानाच 
राज शासन कुठल्ाही समाज 
घटकावर अन्ाय होवू देणार 
नाही, अशी ग्ाही देऊन 
आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी 
आपली लेखी िूकमका, अभिप्राय 
शासनाला कळवावेत, असे 
आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ 
भशंदे यांनी आज येथे केले. 
सह्ाद्ी अकतथीगृह येथे 
आरक्षणाबाबत सव्षपक्षीय बैठक 
मुख्यमंत्री श्ी. भशंदे यांच्ा 
अध्क्षतेखाली झाली. तावेळी ते 
बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री 
देवेंद् फडणवीस, उपमुख्यमंत्री 
अभजत पवार, कवधानसिा 
उपाध्क्ष नरहरी भझरवाळ, 
मंत्री सव्षश्ी चंद्कांत पाटील, 
राधाकृष्ण कवखेपाटील, छगन 

िुजबळ, रवीदं् चव्ाण,  शंिूराज 
देसाई, दादाजी िुसे, अतुल सावे, 
धनंजय मुं डे यांच्ासह खासदार 
अशोक चव्ाण, सुनील तटकरे, 
जेष्ठ नेते प्रकाश आंबेडकर, 
आमदार सव्षश्ी प्रवीण दरेकर,  
गोपीचंद पडळकर, बच्ू कडू, 
िरत गोगावले, महादेव जानकर 
आदी मान्वर उपस्थित होते. 
आरक्षणासंदिा्षत कवकवध 
राजकीय पक्ष, संघटनांची 
िूकमका महत्वपूण्ष असून राजात 
मराठा, ओबीसी समाजाच्ा 
आरक्षणाबाबत चचचेतून माग्ष 
कनघाला पाकहजे. कायदा आभण 
सुव्यवथिा अबाधीत राखली 
जातानाच जातीय सलोखा 
देखील कायम राहीला पाकहजे 
अशी िुकमका मुख्यमंत्री एकनाथ 
भशंदे यांनी आज येथे मांडली.  
मराठा समाजाला १० टके् आरक्षण 
देण्ाचा कनण्षय शासनाने घेतला 

आहे. तो कायद्ाच्ा चौकटीत 
कटकण्ासाठी आमचे प्रयत् 
आहेत. हा कनण्षय घेतल्ापासून 
भशक्षण, पद िरतीमध्े मराठा 
समाजातील उमेदवारांना लाि 
झाला आहे.  मराठा समाजाला 
कटकणारे आरक्षण देतानाच अन् 
समाज घटकांवर अन्ाय होऊ 
देणार नाही, अशी ग्ाहीही 
मुख्यमंत्ांनी यावेळी कदली. 
गॅझेटच्ा तपासणीसाठी हैदराबाद 
येथे ११ जणांची टीम पाठकवण्ात 
आल्ाचे मुख्यमंत्ांनी सांकगतले.  
आरक्षण हा राजकारणाचा कवषय 
नाही तर तातून सामाभजक 
सलोखा अबाधीत रहावा 
यासाठी शासनाची प्रामाभणक 
िुकमका आहे. ताकदशेने 
शासनाची सकारात्मक प्रकक्या 
सुरू असल्ाचे मुख्यमंत्री श्ी. 
भशंदे यांनी सांकगतले. राजात 
सौहाद्षपूण्ष वातावरण कायम 

रहाव, यासाठी सव्षपक्षीय 
सदसांना कवश्ासत घेऊन चचचेतून 
माग्ष काढण्ाबाबत आजची बैठक 
बोलावण्ात आली होती. मराठा 
आभण ओबीसी समाजातील कटुता 
दरू करण्ासाठी आजची बैठक 
होती. यापूवटीही १ नोव्ेंबर २०२३ 
रोजी अशाच प्रकारे सव्षपक्षीय 
बैठक घेण्ात आली होती, 
असेही मुख्यमंत्ांनी सांकगतले.  
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्ी. 
फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्ी. 
पवार यांनीही मनोगत व्यक्त 
केले. ताचबरोबर मंत्री श्ी. 
िुजबळ, श्ी. मुं डे, कवधानसिा 
उपाध्क्ष श्ी. भझरवाळ, सव्षश्ी 
दरेकर, प्रकाश शेंडगे, अशोक 
चव्ाण, बच्ु कडु, सदािाऊ 
खोत, प्रकाश आंबेडकर, सुरेश 
धस, अड. मंगेश ससाणे, ककपल 
पाटील, प्रशांत इंगळे आदी 
मान्वरांनी मनोगत व्यक्त केले.

AmajU _wÔ²`mda _w»`_§Ìr, Cn_w»`_§Í`m§Zr KoVbr gd©njr` ~¡R>H$
amOH$r` njm§Zr AmajUm~m~V Amnbr ^y{_H$m boIr H$idmdr

N>JZ ^wO~i Vwbm AmajU \w$H$Q> {_imb§; 
_ZmoO Oam§Jo bmVya_Ü`o Zo_H§$ H$m` åhUmbo?

_w»`_§Ìr EH$ZmW {e§Xo `m§Mo AmdmhZ

इंडिया आघािीच्ा नेतांची माजी सरपंच 
आजमपाशा यांच्ा घरी सडिच्ा भेट. 

परळी/प्रतिनिधी
राजातील महाकवकास 
आघाडीच्ा सव्ष नेतांच्ा 
िेटी घेऊन परळी कवधानसिा 
कनवडणूक लढकवण्ाची मी 

मागणी करणार असून, काहीही 
झाले तरी परळी कवधानसिा 
कनवडणूक आपण लढकवणारच 
अशी घोषणा जेष्ठ नेते, 
कृषी उत्पन् बाजार सकमतीचे 

संचालक राजेिाऊ फड यांनी 
केली. सोमवारी परळी वैजनाथ 
येथे आयोभजत पत्रकार पररषदेत 
ते बोलत होते.
सोमवारी आयोभजत पत्रकार 
पररषदेत पुढे बोलतांना 

राजेिाऊ फड म्हणाले की, 
राष्ट्रवादी काँग्ेस पक्षाचे 
सवचेसवा्ष शरद पवार, भशवसेनेचे 
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, 
काँग्ेसचे प्रदेशाध्क्ष नाना 
पटोले यांच्ासह महाकवकास 

आघाडीच्ा सव्ष नेतांच्ा 
उद्ापासून िेटी घेणार असून, 
परळी कवधानसिा कनवडणुकीत 
उमेदवारी कमळावी यासाठी 
मी मागणी करणार आहे. 
मागील काळात कवकासाच्ा 
फक्त गप्ा मारण्ात आल्ा 
मात्र प्रतक्षात कवकास केला 
गेला नाही. या कवधानसिा 
मतदार संघाच्ा सवाांगीण 
कवकासासाठी मी राजकारणात 
येत आहे. बारामतीच्ा धतटीवर 
परळीचा आम्ही कवकास करून 

दाखवू अशीही घोषणा तांनी 
केली. जर यात कोणी काही 
वेगळे करण्ाचा प्रयत् केला 
तर तांना जशास तसे उत्तर 
कदले जाईल. परळीला आता 
मला ियमुक्त करायचे आहे, 
जनतेच्ा डोळयाला कदसेल असा 
कवकास करून दाखवायचं आहे. 
तामुळे आगामी कवधानसिा 
कनवडणुकीत आपण महाकवकास 
आघाडीच्ा वतीने कनवडणूक 
लढवण्ाचा आपला ठाम कनधा्षर 
असल्ाचे तांनी सांकगतले. 

H$mhrhr Pmbo Var nair {dYmZg^m {ZdS>UyH$ bT>dUmaM -amOo^mD$ \$S> `m§Mr nÌH$ma n{afXoV KmofUm

ज्ा गावच्ा बोरी ताच गावच्ा बाभळी
परळी विधानसभा मतदारसंघातील गुंडागददी, दहशत संपिून 
लोकांना भयमुकत करणयासाठी, कशाचीही पिावा न करता मी 
परळी विधानसभा ननिडून लढणार असुन मतदारसंघातील 
जनतचेया लोकभािनेचा आदर करून ननिडणूक लढणार 
आहे. जया गािचया बोरी तयाच गािचया तयाच गािचया 
बाभळी असतात. असेही राजेभाऊ फड महणाले.
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हातात भगवे झेंिे, गाडांचा मोठा ताफा, वसंत मोरे मुंबईच्ा डिशेने रवाना, आज ठाकरेंची 
मशाल हाती घेणार मी शशवसेनेत प्रवेश करत नाही तर मी पुन्ा शशवसेनेतच येतोय

पछुणे /पंकज भंडारी  पछुणे : लोकसभेची ननवडणूक वसंत मोरे यांनी वंचचत बहुजन आघाडीच्ा चतकीटावर लढवली 
होती. मात्र, या ननवडणछुकीत त्ांचे नडपॉझिट जप्त िाले होते. यानंतर वसंत मोरे यांनी ठाकरे गटात प्रवेि करणयाचा 
ननण्कय घेतला आह.े गाड्ांचा मोठा ताफा, हातात भगवे िेंड ेघेत पछुणयाचे वसंत मोरे मछुं बईच्ा नदिेने रवाना िाले 
आहते. ते आज उदधव ठाकरेंच्ा शिवसेनेत प्रवेि करणार आहते. मातोश्ी येथे आज उदधव ठाकरेंच्ा उपश्थतीत 
वसंत मोरेंचा ठाकरे गटात प्रवेि होणार आह.े वसंत मोरे ह ेपछुणयातून जंगी िक्ीप्रदि्कन करत मछुं बईकड ेमाग््क थ िाले 
आहते.

आपल्ा देशात तूर हे एक प्रमुख 
कडधान् कपक आहे. िारतामध्े 
एकून 47 .17 लाख हेक्टर क्षेत्रावर 
तुरीची लागवड केली जाते. देशात 
महाराष्ट्र  राज तूर उत्पादनात अग्ेसर 
आहे. देशातील एकून तूर उत्पादन 
क्षेत्रापैकी 12 टके् क्षेत्र महाराष्ट्र ात 
आहे. कना्षटक राजात तुरीचे क्षेत्र 
अभधक असले तरी उत्पादनात मात्र 
महाराष्ट्र  राज अग्ेसर आहे.  खरीप 
हंगामातील तुर हे महत्ताचे पीक 
असून या कडधान्ामध्े 15 ते 20 
टके् प्रभथने असतात. तूर हा मानवी 
आहारातील एक सकस व पोषक 
घटक आहे. या लेखात आपण तूर 
कपकाच्ा सुधाररत लागवड तंत्रज्ान 
आभण सेंकद्य कनकवष्ठांचा वापर 
करण्ाचा सल्ा शेती अभ्ासक 
पल्वी भचंचवडे यांनी कदला आहे 
तूर कपकाच्ा लागवडीसाठी मध्म 
ते िारी आभण पाण्ाचा चांगला 
कनचरा होणारी जमीन आवश्यक 
असते. आम्लयुक्त आभण क्षारयुक्त 
जकमनीत तुरीचे कपक चांगले येत 
नाही कारण अशा जकमनीत तूर 
कपकाच्ा मुळांवर रायाझोकबअम 
जीवाणूंच्ा गाठीचंी वाढ होत 
नसल्ाने कह रोपे कपवळी पडतात. 
तसेच चोपन आभण पाणथळ 
जमीनही तूरीला मानवत नाही.  
तूर लागवडीअगोदर चांगले कुजलेले 
शेणखत ककंवा कहरवळीच्ा 
खतांचा वापर मातीची पोषकता 
आभण अन्द्व्ये व्यवथिापनासाठी 
करणे महत्वाचे आहे.  
तूर लागवडीच्ा वेळेस दमट आभण 
अभधक आद््षता असलेले वातावरण 
असेल तर उगवण चांगली होते. 
साधारणपणे 700-800 कमलीमीटर 
पाऊस तुरीसाठी आवश्यक आहे. 
लागवडी नंतर एक दीड मकहना 
चांगला पाऊस गरजेचा असतो तर 
फुले आभण शेंगा लागणीच्ा वेळी 
प्रखर सूय्षप्रकाश आवश्यक असतो.  
आपली जमीनचा प्रकार कोणता 
आहे, पज्षन्मान ककती आहे, 
पाण्ाची उपलब्धता आहे का तसेच 
आपल्ा िागात कोणकोणता 

रोग-ककडीचंा अभधक प्रादिुा्षव 
होतो या सव्ष गोष्ीचंा कवचार 
करून वाण कनवडावा. महाराष्ट्र ात 
बीडीएन 2013 - 41 (गोदावरी), 
बीडीएन-711, बीडीएन- 716 हे 
चांगल उत्पादन देणारे वाण आहेत.  
लागवडीपूवटी जमीनची मशागत 
करून जमीन िुसिुशीत करावी. 
पेरणी करताना टोकन पद्धतीचा 
वापर केल्ास दोन रोपांमध्े योग्य 
अंतर राहते. आंतरपीक पद्धतीने 
पेरणीसाठी एकरी 5-6 ककलो कबयाणे 
तर सलग तूर पेरणार असेल तर 

7.5-8 ककलो कबयाणे एकरी पुरते.  
हवेतील नत्र स्थिर करण्ासाठी व 
मातीतील सु्रद कपकाला उपलब्ध 
होण्ासाठी बॅ्डीरायझोकबयम व 
पीएसबी जीवाणुसंवध्षकाची 5 ते 
10 कमली प्रकत 1 ककलो  कबयाणे 
याप्रमाणात बीजप्रकक्या करावी. 
घातक बुरशीपासुन कबयाणे 
रक्षणासाठी टट्रायकोडमा्ष ककंवा 
बायोकमक्स 5 ग्ाम प्रकत 1 ककलो 
कबयाणे याप्रमाणे कबजप्रक्ीया करावी. 
गुळाचे द्ावण कबयाण्ावर गुळाचे 
द्ावण भशंपडून नंतर  टट्रायकोडमा्ष 
ककंवा बायोकमक्स वापरावे.  
जूनच्ा शेवटच्ा आठवड्ापासून 
ते उभशरा पेरणी जुलैच्ा शेवटच्ा 
आठवड्ा पयांत करता येते. 
जकमनीमध्े पुरेशी ओल आभण 
पावसाचा अंदाज घेऊन पेरणी करावी.  
उगवण झाल्ानंतर 5 % कनंबोळी 
अक्ष  अथवा अझाडीरेक्टीन 10000 
पीपीएम 1 कमली प्रती भलटर 
पाण्ात कमसळून फवारणी करावी. 
यासोबतच सोयाबीनमध्े अंतर कपक 
तूर असेल तर रसशोषक ककडीचं्ा 

व खोडमाशी व्यवथिापनासाठी 
कपवळे-कनळे भचकट सापळे 
30 प्रती एकरी लावावेत. 
पाने खाणाया्ष अळीच्ा 
कनरीक्षणसाठी प्रतेकी 15 स्ोडो 
व हेली ल्ुर कामगंध सापळे 
प्रती एकरी कपकाच्ा उंचीपेक्षा 
1 फुट उंच काठीवर लावावेत. 
कामगंध सापळयांचे कनरीक्षण 
करून अडकलेले पतंग नष् करावेत 
तसेच ल्ुर दर 20-25 कदवसांनी 
ककंवा गरज असेल तेव्ा बदलावेत. 
अन्द्व्ये व्यवथिापन चांगल्ाप्रकारे 

होण्ासाठी प्रती एकरी ह्ुकमक 
अभसड द्ावण 10 भल + टट्रायकोडमा्ष 
10 भल. + जीवामृत 100 
भल.+ वेस्ट कडकोम्ोजर 10 ली 
फवाया्षच्ा सहाय्याने आळवणी 
करावी. ककंवा प्रतेक वेळी पाणी 
देताना पाण्ासोबत सोडावे.  
कीड व्यवथिापणासाठी कनंबोळी 
अक्ष , दशपणटी अक्ष  ककंवा ग्ीन 
प्ानेट कंपनीचे पेस्टो कहट प्स 
आलटून पालटून फवारावे. कीड 
रोग कनयंत्रणाच्ा सव्ष फवारण्ा 
प्रकतबंधात्मक उपाययोजना 
म्हणुन करायच्ा आहेत.  
शाखीय वाढ जास् झाली असेल 
तर शेंड्ा कडील 5 इंच िाग खुडून 
टाकावा. शेंड्ाकडील िाग खुडून 
टाकल्ामुळे बुरशीजन् रोगांचा 
प्रादिुा्षव होऊ शकतो. याकररता 10 
कमली प्रती भलटर पाणी याप्रमाणात 
बायोकमक्सची फवारणी करावी.  
फुले लागण्ाच्ा वेळी फुस्विक 
अभसडची फवारणी केल्ाने 
फुल गळ थांबते तसेच उत्तम 
फुलधारणा होण्ास मदत होते.    

कपक दीड मकहन्ाचे होई पयांत 
कोळपण्ा आभण खुरपणी करून 
कपक तणकवरकहत ठेवावे. तन 
कनयंत्रणासाठी हात कोळपे हाही 
एक उत्तम पया्षय आहे. तुरीचे 
कपक शक्तो पावसावरच येते. 
पावसाचा खंड पडलाच तर अशा 
वेळी पाणी देण्ाचे कनयोजन करावे. 
फुले लागण्ाच्ा वेळी, फुलकळी 
लागताना, कपक फुलोऱयात 
असताना आभण शेंगांमध्े दाने 
िरताना पाण्ाचा तान पडू देऊ 
नये. अभधक पाऊस झाल्ास 
पाणी शेतामध्े साचून राहणार 
नाही याची काळजी घ्ावी.   
मागच्ा काही वषाांत तुरीमध्े वांझ 
रोग आढळून येत आहे. लवकर 
पेरणीमुळे फुलोरा येताना वाढलेला 
ओलावा, सतत पडणारा पाऊस, 
अभधक आद््षता, इरीयोफाईड कोळी 
आभण कवषाणू प्रसारक हवामान, 
वातावरण बदल, कबयाण्ामध्े दोष 
अशी अनेक कारण वांझ रोगास 
कारणीिूत आहेत. तामुळे रोग 
प्रकतकारक वाण कनवडणे, खतांचा 
संतुभलत वापर आभण एकाभत्मक 
कीड-रोग कनयंत्रणातून तुरीचे 
अपेभक्षत उत्पादन घेणे शक् आहे.   
यासोबतच तुरीमध्े मर रोगाचा 
प्रादिुा्षव वाढीच्ा सुरुवातीला आभण 
वाढीच्ा नंतरच्ा अवथिेत देखील 
आढळून येतो. सुरुवातीला होणारी 
मर हा सततचा पाऊस, जकमनीवर 
पाणी साचणे या कारणांमुळे होतो. 
तामुळे भचबड जकमनीमंध्े तुरीची 
लागवड करताना शक्तो रंुद सरी 
वरंबा पद्धतीने करावी. शेतामध्े पाणी 
साचून राहणार नाही याची काळजी 
घ्ावी. नंतर वाढीच्ा अवथिेत 
होणाऱया मरीसाठी सुरुवातीपासूनच 
शेणाच्ा स्लरी मधून टट्रायकोडमा्षची 
डट्र ेंचीगं (आळवणी) करत राहणे 
अतंत गरजेचे आहे. मर रोगाचा 
प्रादिुा्षव रोखण्ासाठी बीजप्रकक्या 
खूप महत्वाचा रोल बजावत असते. 
तामुळे शास्ीय पद्धतीने जैकवक 
बीजप्रकक्या करणे अतंत गरजेचे 
आहे.

िधु उत्ािक शेतकऱांनी गाय 
िधुासाठी प्रतत शलटर रुपये 5/- 

अनुिानाचा लाभ घ्ावा 
   बीड, नद, 9 :  राज्ातील दुध 
उत्ादक िेतकऱयांचे आरथ्कक 
नहत जोपासणयासाठी दुध खरेदी 
दराच्ा चढ उतारामछुळे ननममाण 
िालेल्ा परर्थीतीत दुध उत्ादक 
िेतकऱयांना न्ाय देणयाच्ा अनछुषंगाने 
राज्ातील सहकारी दुध उत्ादक 
संघ खाजगी प्रकल्प यांना गाय दुध 
पछुरवठा करणाऱया दूध उत्ादकांना 
प्रचत झलटर रुपये 5/- अनछुदान व दूध 
भछुकटी ननयमातीस रू.30 प्रती नकलो 
प्रोत्ाहानपर अनछुदान देणयाबाबतचा 
िासन ननण्कय नद. 5.07.2024 रोजी 
ननग्कमीत करणयात आला आह.े 
त्ानछुसार सदर अनछुदान योजना नद. 
01 जछुल ै2024 ते नद.30 सप्ेंबर 2024 
या कालावधीसाठी पिछुसंवध्कन व 
दुगधव्यवसाय नवकास नवभागामाफ्क त 
संयछुक्ररत्ा राबनवणयात येत आह.े 
       त्ा अनछुषंगाने संबंधीत संघ व खाजगी 
प्रकल्प यांनी 3.5 फॅट /8.5 एस.एन.
एफ. या गणप्रचतच्ा दुधासाठी प्रचत 
झलटर 30/- रुपये दर देणे आवशयक 
आह,े 3.5/8.5 या गछुणप्रचतपेक्ा 
कमी /जास्त होणाऱया फॅट व एस. 
एन.एफ. साठी प्रत्ेकी 30 पसैे 
वाढ/वजावट करणे आवशयक आह.े  
 अिा पधदतीन प्ेस्ोरवरुन 
डाऊनलोड करावे.      सदर 
योजनेच्ा अंमलबजावणीसाठी 
नविेष सॉफटवेअर तयार करणयात 
आले असून अनछुदान पात्र गाय 
प्रचत झलटर रुपये 5/- अनछुदान दुध 
उत्ादक िेतक-यांच्ा बैंक खात्ावर 
थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) 
वदारे जमा करणयात येणार आहते. 
(डीबीटी) करणयासाठी दुध उत्ादक 
िेतकऱयांचे  बैंक खाते, आधारकाड्क व  
ई एआर (EAR) टॅगिी जोडलेले असणे 
तसेच त्ाची  आयएनएचीएच (IN-
APH) भारत पिछुधन पोट्कलवर नोंदणी 
आवशयक आह.े िेतकरी आयडी 
संदभमात मोबाईल मचधल प्े स्ोअर 
वर 1962 नावाचे अॅप डाउनलोड 
करावे. सदर अॅपमधे िेतक-याचे नाव 
अथवा मोबाईल नंबर टाकल्ास 
िेतक-याचा आयडी उपलब्ध होतो.     

भलंबागणेश:- बीड तालुक्ातील 
कपंपरनई ग्ामपंचायत अंतग्षत ग्ुप 
ग्ामपंचायत असलेल्ा फुकेवाडी 
येथील ग्ामथिांना डोगंराळ िागातुन 
रस्ताची अडचण असल्ाने 
ग्ामथिांनी वारंवार भजल्ा दरबारी 
हेलपाटे घालुन लोकप्रकतकनधीचं्ा 
पाया पडून  डांबरीकरण रस्ताला 
परवानगी कमळवली.मुख्यमंत्री 
ग्ामसडक योजनेंतग्षत तब्बल पावणे 
दोन कोटी रुपये खचू्षन रस्ा तयार 
झालेला असतानाच असतानाच 
वनकविागातील आभधका-यांच्ा 
आडमुठा िूकमकेमुळे रस्ा प्रलंकबत 
राहीला असुन वनकविागाने रस्ा 
अडवल्ाने कंत्राटदार अध्षवट काम 
करून सोडुन कदला आहे.यामध्े 
फुकेवाडी करांचे हाल होत असुन 
नदीवरील पुल तसेच दोन्ी बाजुं नी 
डांबरीकरण झालेले असताना 

वनकविागाच्ा हद्दीतील रस्ा 
काम रखडलेलेच आहे. संबंभधत 
प्रकरणात सामाभजक काय्षकतचे 
डॉ.गणेश ढवळे भलंबागणेशकर यांनी 
फुकेवाडी ग्ामथिांसोबत शासन 
दरबारी कनवेदन तसेच आंदोलनाद्ारे 
रस्ताचा प्रश्न मागटी लावावा अशी 
कवनंती लेखी कनवेदनाद्ारे केली आहे. 
सकवस्र माकहतीस्व 
बीड तालुक्ातील कपंपरनई ग्ुप 
ग्ामपंचायत अंतग्षत फुकेवाडी हे 
बालाघाटाच्ा डोगंर द-यात वसलेले 
गाव ३५ -४० घरं असणा-या बहुतांश 
ग्ामथि ऊसतोड मजूर, डोगंरदऱयातील 
भसताफळ,भलंबु आकद रानमेवा कवकुन 
पोट िरणारी.यांना बाजारहाट , 
दवाखाना,शाळा आकदंसाठी अडीच 
ककलोमीटर डोगंर चढून ८ ककलोमीटर 
अंतरावर भलंबागणेश याकठकाणी 
जावं लागतं.देशाला स्ातंत् कमळुन 

७५ वषषें होऊन सुद्धा शासनाची 
बस न पाकहलेलं बीड शहरापासून 
२० ककलोमीटर अंतरावर असलेले 
गाव.१९७४ पासुन याकठकाणी ४ थी 
पयांत भजल्ा परीषद शाळा आहे. 
वनकविागाने रस्ा रोखल्ाने 
ग्ामथि हवालकदल 
बापजाद्ापासुन याकठकाणी वास्व्य 
करणाऱया ग्ामथिांना २००९ साली 
शासकीय कनधीतून कच्ा रस्ा 
करण्ात आला होता.मात्र मुख्यमंत्री 

ग्ामसडक योजनेंतग्षत 
इभजमा ११५ ते फुकेवाडी 
रस्ा सुधारणासाठी 
या अडीच ककलोमीटर 
डोगंराळ िागातील 
रस्तांसाठी १ कोटी  
६८लाख रुपये कनधी 
मंजूर होऊन डी.बी.
कनस्टट्रक्शन माफ्ष त रस्ा 
करण्ात आलेला आहे.

मात्र वनकविागाच्ा जागेतुन हा 
रस्ा जात असल्ाने वनकविागाच्ा 
अभधकाऱयांनी रस्ा अडवला आहे 
तामुळे कंत्राटदार यांनी रस्ताचे काम 
अध्षवट करून सोडुन कदले आहे.
तामुळे रस्ा पुण्ष होणार की नाही 
यामुळे ग्ामथि भचंताग्स् आहेत. 
वनकविागाकडून सहकाय्ष 
अपेभक्षत,ग्ामथिांची अडचण समजून 
घेणे गरजेचे :- डॉ.गणेश ढवळे 

फुकेवाडी गाव ७५ वषाांपासून 
ताकठकाणी वसलेले असुन ग्ामथिांना 
याच रस्ताने  दवाखाना ,शाळा, 
बाजारहाट यासाठी भलंबागणेश 
याकठकाणी जावे लागते. गेल्ा 
१५ वषा्षत वनकविागाच्ा ताब्ात 
डोगंराळ िाग आलेला आहे.तसेच 
यापूवटीही शासनाच्ा कनधीतून 
याकठकाणी कच्ा रस्ा झालेला 
आहे. तामुळे शासनाचे पावणे दोन 
कोटी रुपये खचू्षन होणा-या रस्ेकाम 
अडवण्ाची वनकविागाची िुकमका 
आडमुठेपणाची अन्ायकारक असुन 
वनकविागातील अभधकारी यांनी 
ग्ामथिांची २ ककलोमीटर डोगंर 
चढून जाण्ाची अडचण लक्षात 
घेऊन सहकाय्ष करणं अपेभक्षत आहे.  

डॉ.गणेश ढवळे भलंबागणेशकर 
मो.नं.८१८०९२७५७२
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मनोज जरांगे आज पासून घराबाहेर पिणार,

अंबयाजोगयाई/प्रतिनिधी
:महाकवतरण कंपनीने स्ाट्ष प्रीपेड 
मीटरचे योजना महाराष्ट्र ात लागू 
करण्ाचा कनण्षय घेतला आहे. 
टप्ा टप्प्ात हे मीटर घरात 
शेतात बसणार आहेत. आयोगाच्ा 
आदेशानुसार वीजदरवाढीचं्ा 

रूपाने १ एकप्रल २०२५ पासुन 
ही योजना राबकवली जाईल. ही 
योजना वीज ग्ाहकांना कवजेचा 
शॉक देण्ासारखी आहे. ही लागू 
करू नये िीमसेन आप्ा लोमटे 
यांनी केली आहे. पूवटीप्रमाणेच 
पोस्टपेड मीटर माफ्ष तच ही 

योजना सुरू ठेवावी अशी मागणी 
िीमसेन आप्ा लोमटे यांनी केली 
आहे. वीज कायदा २००३ मधील 
अभधकनयम क्मांक ४७ (५) 
अन्वये कोणता मीटर वापरायच 
याचे स्ातंत् व मीटरची कनवड 
करण्ाचे सव्ष कायदेशीर हक् 

सबंभधत वीजग्ाहकांना आहेत. 
परंतु कंपनी अघोकषत सक्ती करून 
ग्ाहकांच्ा हक्ाचे उल्घंन करीत 
आहे. ग्ाहक म्हणून आमच्ा 
कायदेशीर हक्ाचे रक्षण करणे हा 
आमचा अभधकार आहे. महाकवतरण 
कंपनीने मंजूर केलेल्ा टेंडर नुसार 

मीटस्षचा खच्ष १२,०००/- रुपये 
प्रकत मीटर आहे. प्रीपेड मीटरसाठी 
कें द् सरकारने ९०० रुपये अनुदान 
कदले आहे. म्हणजे ११,१००/- 
रुपये इतका बोजा ग्ाहकांवर कज्ष 
टाकून काढला जाणार आहे. या 
कजा्षला आमचा कवरोध आहे. 

तसेच या कजा्षमुळे व्याज, घसारा 
व खच्ष वसूल करण्ासाठी वीज 
दरात वाढ होणार ग्ाहकांना हा 
बोजा मान् नाही असे िीमसेन 
आप्ा लोमटे यांनी प्रभसधदी 
पत्रकात म्हटले आहे.

{dÚmWu {dÚm{W©Zr Am{U J«m_ñWm§_Ü`o AmZ§XmMo dmVmdaU

नेकनरु/प्रतिननधी 
नेकनुर येथील भजल्ा पररषद माध्कमक 
शाळेत गेल्ा दोन तीन वषाांपासून मराठी व 
उदू्ष माध्मासाठी गणीत, इंग्जी, कवज्ान, 
मराठी या कवषयासाठी भशक्षक नसल्ाने 
कवद्ार्ाांचे शैक्षभणक नुकसान होत आहे 
. वारंवार मागणी करूनही भशक्षक कमळत 
नसल्ाने कवद्ाथटी व पालकांनी आक्मक 
िूकमका घेतली असून थेट भजल्ा पररषद बीड 
येथे जाऊन प्रचंड घोषणाबाजी करत प्रिारी 
मुख्यकाय्षकारी अभधकारी श्ीमती संगीता देवी 
पाटील यांच्ा चेंबर मध्े धडक कदल्ाने भजल्ा 
प्रशासन खळबळुन जागे झाले आहे.१२ जुलै 
पयांत भशक्षक देण्ाचे मान् केल्ाने कवद्ाथटी 
पालकांने दालन सोडले आहे.हे आंदोलन 
ग्ा.पं सदस सय्यद साजेद अली ऊफ्ष  बाबु् 
िाई, सय्यद खालेद पत्रकार, संजय भशंदे 
यांच्ा नेतृत्वाखाली करण्ात आले आहे. 
       बीड तालुक्ातील नेकनुर येथील भजल्ा 
पररषद माध्कमक शाळा नावाजलेली होती 
येथुन भशक्षण घेऊन अनेक जण उच्पदावर 

गेले आहे.आगदी भजल्ाभधकारी, न्ायमूतटी, 
तहसीलदार, इंभजकनअर, डॉक्टर, भशक्षक सह 
कवकवध पदांवर गेले आहे.परंतु गेल्ा अनेक 
वषाांपासून या शाळेची कबकट अवथिा झाली 
आहे.शाळेची ईमारत भजण्ष झाली असून भशक्षक 
नसल्ाने कवद्ार्ाांचे शैक्षभणक नुकसान 
होत आहे.या सव्ष बाबीनंे त्रस् झालेल्ा 
कवद्ार्ाांनी ग्ामपंचायत सदस सय्यद साजेद 
अली ऊफ्ष  बाबु् िाई, सय्यद खालेद पत्रकार, 
संजय भशंदे यांच्ा नेतृत्वाखाली घोषणाबाजी 
करत भजल्ा पररषदेत जाऊन मुख्यकाय्षकारी 
अभधकारी श्ीमती संगीता देवी पाटील 
यांच्ा थेट दालनात जाऊन आपल्ा व्याथा 
मांडल्ा व मुख्यकाय्षकारी अभधकारीनी सव्ष 
ऐकून भशक्षणाभधकारी माध्कमक यांच्ाशी 
चचा्ष करून १२ जुलै पयांत भशक्षक देण्ाचे 
मान् केले आहे.या वेळी पालक पत्रकार 
अमजद पठाण,मुदस्ीर कादरी, सय्यद 
फेरोज पप्ू,उमर खान, कवद्ाथटी, कवद्ाथटीनी 
उपस्थित होते.

{ejH$m§À`m _mJUrgmR>r {dÚmWu AmH«$_H$ 
{dÚmÏ`mªMr {g.Amo À`m Mo§~abm YS>H$ 

केज/प्रतिननधी
मागील नऊ कदवसा असून धनगर 
समाजाचा एसटी प्रवगा्षत समावेश 
करण्ात यावा. या मागणीसाठी बीड 
भजल्हातील केकतसारणी तालुका केज 
येथे चार युवकांनी पाण्ाच्ा टाकीवर 
चढून आमरण उपोषण सुरू केले होते. 
तर एका तरुणाने आत्महतेचा देखील 
प्रयत् केला होता. ता उपोषणाला 
खा. बजरंग सोनवणे यांनी िेट देवून 
तांच्ा मागणी संदिा्षत संसदेत 
आवाज उठकवण्ाची आश्ासन कदल्ा 
नंतर अखेर नवव्या कदवशी तांचे 
उपोषण थिकगत करण्ात आले आहे. 
बीड भजल्हातील केज तालुक्ातील 

केकतसारणी येथे धनगर समाजाचा 
एसटी प्रवगा्षत समावेश करून तांना 

स्तंत्र आरक्षण देण्ात यावे. या 
मागणीसाठी अनंत धायगुडे, संदीपान 

धायगुडे, अंकुश मनाडे, महादेव नरवटे 
या तरुणांनी १ जुलै पासून गावातील 
पाण्ाच्ा टाकीवर चढून शोले स्टाईलने 
उपोषण सुरू होते. तांच्ा उपोषणाला 
नऊ कदवस झाले असल्ाने उपोषणाथटी 
यांची प्रकृती खालावली होती. मात्र 
जो पयांत सरकार धनगर समाजातील 
नेतांशी चचा्ष करून एस टी प्रवगा्षत 
समावेश होत नाही तो पयांत उपोषण 
सुरू राहणार आहे असा तांनी पकवत्रा 
घेतला होता. तर या मागणीसाठी 
अजय भशंदे या तरुणाने उपोषण 
सुरू असलेल्ा पाण्ाच्ां टाकीवरून 
उडी मारण्ाचा देखील प्रयत् केला 
होता. ता नंतर अजय भशंदे याने पुन्ा 

घरातील आडूला गळफास घेतला होता. 
परंतु सुदैवाने तो सध्ा वाचला आहे. 
दरम्ान आज कद. ९ जुलै रोजी खा 
बजरंग सोनवणे यांनी केकेत सारणी 
येथे जावून उपोषणथटी यांची िेट घेवून 
तांच्ाशी संवाद साधला आभण धनगर 
समाजाला एस टी प्रवगा्षत समावेश 
करण्ासाठी माहकवकास आघाडीचा 
संसद सदस म्हणून संसदेत प्रश्न 
उपस्थित करून कायम आंदोलनकता्ष 
सोबत असल्ाचे आश्ासन कदले. 
खा. बजरंग सोनवणे यांच्ावर धनगर 
समाजातील उपोषणाथटी यांनी कवश्ास 
व्यक्त करून उपोषण थिकगत केले आहे.

ZD$ {Xdgm§nmgyZ gwê$ Agbobo Ho$H$V gmaUr `oWrb YZJa g_mOmVrb 
Mma `wdH$m§Mo CnmofU Im. ~Oa§J gmoZdUo `m§À`m _Ü`ñVrZo ñW{JV !

परळी/प्रतिननधी
परळी शहरातील िीम नगर 
येथील कवकवध नागरी समसा 
साठी 15 ऑगस्ट रोजी परळी 
नगरपाभलकेसमोर उपोषणास 
बसणार असल्ाची माकहती 
वंभचत बहुजन आघाडीचे बीड 
भजल्ा प्रभसद्धीप्रमुख तथा 
तक्षभशला बहुउदे्दशीय सेवािावी 
संथिेचे अध्क्ष व साप्ाकहक 
मानपत्रचे संपादक बालासाहेब 
जगतकर यांनी कदली आहे.                                        
याबाबत सकवस्र माकहती अशी 
की गेल्ा पाच वषा्षखाली मोठा 
गाजावाजा करून  बौद्धांची मते 
घेण्ासाठी बौद्धांचे  श्द्धाथिान 
असलेले बौद्ध धम्मकें द्ाची 
उिारणी करण्ात येईल अशी 
घोषणा करून आज पाच वषचे 
झाले यात अनेक वेळा लेखी 
कनवेदन देऊन प्रतक्ष िेटून व 
येणाऱया पावसाळी अभधवेशनात 
सदरील धम्मकें द्ाचा कनधी 
मंजूर करून घेण्ात यावा 
असे सांगूनही पावसाळी 
अभधवेशनात या धम्मकें द्ासाठी 
छद्दाम ही मंजूर करण्ात 
आलेला नाही. तसेच िीम नगर 
येथील स्शानिूमी राकहलेले 

अध्षवट कामे व लाईट व्यवथिा 
करण्ात यावी झाडे झुडपे 
तोडण्ात येऊन साफसफाई 

करण्ात यावी असे अनेक 
वेळा कनवेदने व प्रतक्ष िेटूनही 
आतापयांत कुठल्ाच प्रकारचे 
कामे झालेले नाहीत तसेच 
मकहलांचे साव्षजकनक संडास ही 
थातूरमातूर दरुुस् करून तामध्े 
ना पाणी, ना लाईट अशा प्रकारे 
नगरपाभलकेने काम केले आहेत 
तसेच परळी नगरपाभलकेत 
कोट्ावधी रुपयाचा कनधी 
पाणीपुरवठासाठी आला असता 
गेल्ा सहा मकहन्ापासून परळी 
नगरपाभलकेला कनवेदन देऊनही 
साधा एक खड्ा ही बुजवण्ात 

आला नसून एक वाल ही 
बसवला नाही व शंकर साळवे 
यांचे घर ते सखाराम जगतकर 

यांच्ा घरापयांत पाईपलाईन  
टाकून वाल टाकण्ात येऊन 
प्रबुद्ध नगर वासीयांचा पाण्ाचा 
प्रश्न सोडवावा या िागातील 
नागररकांना अभधकृत नळ 
कनेक्शन घेऊनही पाण्ाचा 
थेंबही कमळत नाही असे लेखी 
कनवेदन देऊन ही व प्रतक्ष 
िेटूनही कुठल्ाच प्रकारची 
कामे न झाल्ाच्ा कनषेधाथ्ष 
येता 14 ऑगस्ट 2024 पयांत 
सव्ष कामे करण्ात यावेत 
अन्था 15 ऑगस्ट 2024 
रोजी म्हणजेच स्तंत् कदनी 

वंभचत बहुजन आघाडीच्ा 
वतीने परळी शहरातील  
नगरपाभलके समोर अमरण 
उपोषणास बसणार असल्ाची 
माकहतीही देण्ात आली 
असून तसे देखील कनवेदन 
ही माननीय भजल्ाभधकारी 
साहेब भजल्ा काया्षलय बीड 
यांना लेखी कनवेदन कदले 
असून यावेळी वंभचत बहुजन 
आघाडीचे बीड भजल्ा प्रभसद्ध 
प्रमुख पभचिम प्रा.बालाजी 
जगतकर ऍड.डी. आर. गोरे 
वंभचत बहुजन आघाडीचे बीड 
भजल्ा सहसभचव पुरुषोत्तम 
वीर, वंभचत बहुजन आघाडीचे 
बीड भजल्ा प्रभसद्धी प्रमुख पूव्ष 
बालासाहेब जगतकर वंभचत 
बहुजन युवा आघाडीचे परळी 
तालुकाध्क्ष राजेश सरवदे 
वंभचत बहुजन युवा आघाडीचे 
परळी तालुका महासभचव 
ज्ानेश्र गीते वंभचत बहुजन 
युवा आघाडीचे परळी तालुका 
उपाध्क्ष संतोष व्ावळे 
उपस्थित होते अशी माकहती 
प्रभसद्धीपत्रकाद्ारे कदली आहे.

nair ehamVrb ^r_ ZJa  `oWrb {d{dY ZmJar g_ñ`m 
gmR>r 15 Am°JñQ> amoOr CnmofUmg ~gUma-~mbmgmho~ OJVH$a   

Im. ~Oa§J gmoZdUo `m§Mo YZJa g_mOmMm Eg Q>r àdJm©V g_mdoe H$aÊ`mgmR>r g§gXoV _m§S>Ê`mMo AmœmgZ !

_h{dVaUMr ñ_mQ>© àrnoS> _rQ>aMr `moOZm bmJy H$aUo åhUOo drO 
J«mhH$m§Zm {dOoMm em°H$ XoUo Amho-`wdm ZoVo ^r_goZ Amßnm bmo_Qo>

अंबयाजोगयाई/प्रतिनिधी
अंबाजोगाई - येथील स्ामी 
रामानंद तीथ्ष रुग्ालयात नवीन 
सीटी सॅ्न मशीन करण्ासाठी 
राज शासनाने १५ कोटी 
रुपयांचा कनधी मंजूर केला आहे. 
मागील आठ मकहन्ापासून 
रुग्ांची होणारी गैरसोय लक्षात 
घेत केज कवधानसिा मतदार 
संघाच्ा आमदार नकमता 
मुं दडा यांनी आग्ही पाठपुरावा 
केल्ानंतर शासनाने मंगळवारी 
(कद.०९) कनधी मंजुरीचे आदेश 
काढले अंबाजोगाई येथील 
स्ाराती रुग्ालयात अतल्प 
दरात अद्ावत यंत्रसामुग्ीद्ारे 
तपासणी करून उपचार होत 
असल्ाने येथे रुग्ांची दररोज 
प्रचंड गदटी असते. परंतु येथील 
भसटी सॅ्न मशीन मागील 

आठ मकहन्ापासून बंद पडली 
होती. आ. नकमता मुं दडा 
यांच्ा पाठपुराव्यानंतर अनेक 
अडचणीवंर मात करत मागील 
मकहन्ात कह मशीन तात्पुरता 
अवथिेत पुन्ा सुरु करण्ात 
यश कमळाले होते. तामुळे अकत 
अतावथि रुग्ांची गैरसोय 
काही प्रमाणात कमी झाली 

होती. मात्र कालबाह् झालेली 
सध्ाची मशीन ककतपत चालेल 
याबाबत शंका असल्ाने आ. 
नकमता मुं दडा यांनी नवीन 
वैद्कीय भशक्षण मंत्ांकडे 
नवीन सीटी सॅ्न मशीनसाठी 
युद्धपातळीवर पाठपुरावा 
सुरु केला होता. अखेर आ. 
मुं दडा यांचे प्रयत् फलदायी 

ठरले असून राज शासनाच्ा 
वैद्कीय भशक्षण व औषधी 
द्व्ये कविागाने राज योजनेंतग्षत 
मंजूर अनुदानातून स्ाराती 
रुग्ालयात १२८ स्लाइस 
सीटी सॅ्न मशीन खरेदीसाठी 
१५ कोटी रुपयांचा कनधी मंजूर 
केला. लवकरच कनकवदा प्रकक्या 
पार पाडून नवीन मशीन येणार 
असल्ाने रुग्ांना ताचा प्रचंड 
लाि होणार आहे. याकनकमत्ताने 
भसटी सॅ्न मशीनसाठी कनधी 
उपलब्ध करून कदल्ाबद्दल 
मुख्यमंत्री एकनाथ भशंदे, 
उपमुख्यमंत्री देवेंद् फडणवीस, 
उपमुख्यमंत्री अभजत पवार, 
वैद्कीय भशक्षण मंत्री हसन 
मुश्ीफ, लोकनेता पंकजाताई 
मुं डे, माजी खा. प्रीतमताई मुं डे 
यांचे आ. नकमता अक्षय मुं दडा 
यांनी आिार मानले आहेत.

A§~mOmoJmB© ñdmamVr é½Umb`mbm {_iUma ZdrZ grQ>r ñH°$Z _erZ
Am. Z{_Vm _w§XS>m§Mo à`ËZ `eñdr; 15 H$moQ>r én`m§Mm {ZYr _§Oya

बीड/प्रतिनिधी
श्ी क्षेत्र नारायण गड येथील 
शाळेत जाणाऱया कवद्ार्ा्षसाठी 
लाल परी ची आज पासून सुरुवात 
बीड ,खापरपांगरी ,उंबरद  
,तांदळवाडी ,केतुरा, रुद्ापुर 
फाटा मागचे श्ी क्षेत्र नारायण 
गड अशी कवद्ार्ाांसाठी नवीन 
बस सेवा चालू करण्ात आली,  
बीड तालुक्ातील केतुरा या 
गावचे  लोककप्रय सरपंच परमेश्र 
नाना तळेकर यांनी अनेकदा 
पाठपुरावा करून, एसटी बस 
सेवा सुरू करण्ाबाबत, अनेक 
वेळा  कविागीय  काया्षलयामध्े 
कनवेदन  कदले आहेत, आज 
कविागीय काया्षलयातील  

कम्षचारी यांनी बीड केतुरा  
साक्षाळकपंपरी मागचे  श्ी क्षेत्र 
नगद नारायण गड  ही बस 
सेवा  सुरू करण्ात आली 
आहे, यावेळी एसटी कम्षचारी 
वाहक कंडक्टर यांचा सत्ार, 
केतुरा गावचे कवद्मान सरपंच 
परमेश्र नाना तळेकर व 
गावातील प्रकतकष्ठत नागररक 
यांनी केला आहे,बीड बस 
डेपोचे गवते सर, होके सर 
, होले सर ,नागरगोजे सर, 
आभण बनसोडे सर यांचे  
कवशेष सहकाय्ष झाले यावेळी 
शाळेतील महाकवद्ालयातील 
कवद्ाथटी  कवद्ाभथ्षनी, नगद 

नारायण कवद्ालयाची भशक्षक 
वृं द पवळ सर ,लोढें सर, 
िोसले सर, वखरे सर, शेळके 
सर, गायकवाड सर, गोरख 
घोगंडे भशपाई व मौजे केतुरा 
येथील ग्ामथि कदलीप रहाडे 
,राजेंद् घागचे, महादेव तळेकर, 
गजेंद् बेदे्, गणेश िुसारी 
,िीवसेन कनळकंठ ,नंदकुमार 
घागचे, दादासाहेब कनळकंठ, 
बंडू तळेकर, अशोक भशंदे, 
श्ीराम भशंदे, गोकवंद तळेकर, 
कमठू नागरगोजे, व इतर 
ग्ामथि यांनी बस सेवा 
आगाराची आिार मानले.

Ho$Vwam JmdMo {dÚ_mZ gan§M na_oœa ZmZm VioH$a `m§À`m 
à`ËZmVyZ ~rS> Vo lr joÌ Zmam`U JS> ~g godm gwê$, 

 {Zdmgr Cn{Oëhm{YH$mar `m§Zm {ZdoXZ 

 1 Epàb 2025 nmgwZ hr `moOZm am~{dbr OmB©b. hr `moOZm drO J«mhH$m§Zm {dOoMm em°H$ XoÊ`mgmaIr Amho



बीड प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे 
पाटील यांनी पुन्ा आंदोलन उिं 
केले आहे. पुढील वादळापूवटीची 
ही शांतता रॅली असल्ाची चचा्ष 
आहे. 6 ते 13 जुलैपयांत तांचा 
मराठवाडा दौरा आहे. या दरम्ान ते 

मराठवाड्ात समाज बांधवांशी संवाद 
साधत आहेत. शांतता रॅलीतून तांनी 
समाजाला एकत्र येण्ाचे आवाहन 
केले आहे. तर दसुरीकडे उपमुख्यमंत्री 
देवेंद् फडणवीस आभण छगन िुजबळ 
यांच्ावर पुन्ा हल्ा चढवला आहे. 
तांनी फडणवीस यांच्ावर मोठा 
आरोप केला आहे. मराठांची काही 

माकडं फडणवीसांसोबत मंत्री म्हणतात 
हे आरक्षण कटकणार नाही म्हणजे 
आरक्षण हेच देणार आभण उडवणार 
हेच म्हणजे सगेसोयरे अंमलबजावणी 
हे देणार आभण आणखी उडवणार 
हे नक्ी आहे, या दटुप्ी धोरणावर 
तांनी टीका केली. सरसकटच्ा 
अध्ादेशाने यांचं फार पोट दखुतं, सगे 

सोयरे अंमलबजावणी यांनीच द्ायची 
आभण कटकवायची जबाबदारी सुद्धा 
यांचीच राहील आमहाला गॅझेट सुद्धा 
लागू पाकहजे. मराठांचे 2-4 माकड 
फडणवीस यांच्ा बाजूने बोलतात. 
तामुळे समाजात नाराजी आहे. डेड 
लाईनबद्दल काहीही चचा्ष झाली नाही 
ते देतील आभण कटकवतील. शंिुराजे 

देसाई काय म्हणाले
शंिूराजे देसाई यांना काल आभण रात्री 
बोललो आहे. गॅझेट अंमलबजावणी 
होणार असं तांनी सांकगतलं. सगे 
सोयरे अंमलबजावणी आमच्ा पद्धतीने 
आम्हाला हवी असं तांना आम्ही 
सांकगतलं. सौम् पद्धतीने मी सरकारवर 
टीका करावी अशी कोणतीही चचा्ष 
झाली नाही. मराठा समाजातील 
शेवटचा माणूस सगे सोयरेमध्े 
जाईपयांत मी शांत बसणार नाही. 
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी तातडीने 
मागण्ांवर अंमलबजावणी करावी. 
दौऱयाचा आज चौथा कदवस आहे. 
आता कतसऱया भजल्हात दौरा झाला 
आहे. राजातील मराठा आता मुलांना 
न्ाय देण्ासाठी रस्तावर उतरलाय. 
आम्ही आमच्ा मुलांच्ा न्ायासाठी 
का रस्तावर येऊ नये? असा सवाल 
तांनी केला.
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आ.प्रकाश सोळंके यांनी राजकीय सूि 
भावनेने रस्ा 

अिवला. 
सय्यि 

फिणवीसांवर मोठा आरोप
यािेळी जरांगे पाटील यांनी नांदेड येथे माधयमांशी बोलताना देिेंद्र फडणिीस 
यांचयािर गंभीर आरोप केला. मी तयांना समजून सांगगतले आहे. तयाचा अथवा 
तयांनी काय काढायचा तो काढािा. त ेजनतशेी खुनशी पणाने िागतात हे तयांचया 
लक्ात आणून ददले आहे. तयांचयामुळे गररबांचे िाटोळे होत, हे तयांचया लक्ात 
आणून ददले आहे. तयांना िाटतं नेत ेजिळ आले महणजे जनता जिळ आली. 
आता तयांनी भुजबळ यांना जिळ केलं आहे. .फडणिीस भुजबळ यांना बळ देतात 
हे आता जनतचेया लक्त आलं आहे. फडणिीस यांनी भुजबळ यांना मंत्ीपद 
यासाठीच ददलं आहे का? असा सिाल तयांनी केला.

  J«m_godH$m§Mr _Z_mZr, J«m_ñW h¡amU !Aj` JmoQo>JmdH$a `m§Mr H$madmB©Mr _mJUr!

नवक्रमगड/प्रतिनिधी 
कवक्मगड तालुक्ातील ओदें 
येथील श्ी स्ामी समथ्ष मठ येथे 
तालुक्ातील कवद्ार्ाांना शैक्षभणक 
साकहताचे वाटप करण्ात आले. 
या काय्षक्मास पालघर लोकसिेचे 
नवकनवा्षभचत खासदार डाॅ.हेमंत 
सवरा, भज प अध्क्ष प्रकाश 
कनकम, आमदार श्ीकनवास वनगा, 
लक्षीकांत दांडेकर गुरुजी, पोलीस 
उपकनरीक्षक जगताप साहेब, 
पत्रकार समीर आळशी तसेच 

आदी मान्वर उपस्थित होते. 
    कदप प्रज्वलन व प्रकतमेच्ा 
पुजनानंतर आपल्ा िाषणात 

खासदार सवरांनी  
दांडेकर गुरुजीनंी 
राबकवलेल्ा उपक्माचे 
खुप कौतुक केले. तसेच 
भजल्ा पररषद अध्क्ष 
प्रकाश कनकम यांनी 
दांडेकर गुरुजीचं्ा या 
काया्षची दखल घेत 
तांना शासनामाफ्ष त 
पुरस्ार कमळवून 

देण्ासाठी प्रयत् करणार असल्ाचे 
सांकगतले

lr ñdm_r g_W© _R> Amo§Xo `oWo 
e¡j{UH$ gm{hË`mMo dmQ>n मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री कगरीश महाजन, मंत्री धनंजय मुं डे 

आभण मंत्री छगन िुजबळ यांच्ावर कनशाणा साधला आहे. मनोज जरांगे यांनी 
कगरीश महाजन यांना जामनेर मतदारसंघावरुन धमकी कदली आहे. तर ‘जातीवादी 
पालकमंत्री’ म्हणत मनोज जरांगे यांनी धनंजय मुं डे यांच्ावरही हल्ाबोल केला 
आहे. तसेच मनोज जरांगे यांनी छगन िुजबळ यांच्ावरही टोकाची टीका केली 
आहे. दरम्ान, “आपल्ा काही चुका या कनवडणुकीत झाल्ात ता पुन्ा होऊ देऊ 
नका. तुम्ही लोकसिेला एकगठ्ा मतदान केले. पण काही मराठांनी जांना मतदान 
करायचे नव्ते ताला मतदान केले. कारण मी संकगतले होते की, कोणाला द्ायचे हे 
सांकगतले नव्ते. म्हणून 10 हजार मतं दसुऱयाला पडले आभण 20 हजार मतदारांनी 
मतदानच केले नाही”, असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला.

राज सरकारने आज मराठा 
आरक्षणाच्ा मुद्दावर माग्ष 
काढण्ासाठी सव्षपक्षीय बैठक 
बोलावली. पण या बैठकीवर 
महाकवकास आघाडीकडून बकहष्ार 
टाकण्ात आला. तामुळे 
उपमुख्यमंत्री देवेंद् फडणवीस 
चांगलेच संतापले. सव्षपक्षीय 
बैठकीनंतर देवेंद् फडणवीस यांनी 
कवरोधकांवर घणाघात केला. “मराठा 
आरक्षणासारख्या अतंत महत्तपूण्ष 
मुद्दावर मुख्यमंत्ांनी सव्षपक्षीय 
बैठक बोलावली होती. अगदी ठरवून 
ऐनवेळी संध्ाकाळी सहा वाजता 
कवरोधी पक्षाने म्हणजेच महाकवकास 

आघाडीने या बैठकीवर बकहष्ार 
टाकला. मराठा समाजाच्ा प्रश्नांवर 
बोलायला तांना वेळ नाही. मात्र 
कवरोधी पक्षनेते कवजय वडेट्ीवार 
यांच्ा घरी बसून ते कनवडणुकीची 
बैठक करतात. तासाठी तांना 
वेळ आहे. तामुळे एकप्रकारे 
आपली राजकीय जात कुठली हेच 
दाखवण्ाचा ते प्रयत् करत आहेत”, 
असा घणाघात देवेंद् फडणवीस 
यांनी केला “ही अकतशय गंिीर 
बाब आहे की, जावेळी महाराष्ट्र ात 
समाजासमाजात तेढ कनमा्षण झालेली 
आहे, जावेळी वेगवेगळे समाज 
एकमेकांसमोर उिे आहेत, तावेळी 

सव्षपक्षाच्ा नेतांनी एककत्रत येऊन 
माग्ष शोधले पाकहजेत, अशा प्रकारची 

परंपरा असताना केवळ राजकीय 
फायद्ाकरता दोन्ी समाजात खोटं 

बोलायचं आभण आपली राजकीय 
पोळी िाजायची, अशा प्रकारच्ा 

म ान भसकते तू न 
कवरोधी पक्षाने 
आज या कठकाणी 
ब क ह ष् ा र 
घातला. याचा 
अथ्ष तांच्ाकरता 
कुठलाच समाज 
महत्ताचा नाही. 
त ां च् ा स ा ठ ी 
सत्ता आभण 
क न व ड णु क ा च 

महत्ताच्ा आहेत”, असा आरोप 
देवेंद् फडणवीस यांनी कवरोधकांवर 

केला. सव्षपक्षीय बैठकीत काय 
घडलं? फडणवीस म्हणाले…
“तथाकप, या कठकाणी कवकवध पक्षांचे 
नेते आले होते. तांनी आपापले 
मुदे्द योग्यप्रकारे मांडले आहेत. एक 
लाज्षर कन्ेन् तयार करण्ाचा 
आमचा प्रयत् आहे. वंभचत बहुजन 
आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर 
यांनी ही सूचना मांडली आहे की, 
सव्ष सत्ताधारी आभण कवरोधी पक्षांना 
सरकारने या मुद्दावर तांचं म्हणणं 
काय आहे हे लेखी मांगावं आभण 
प्रतेकाने आपली िूकमका स्ष् 
करावी. दटुप्ी िूकमका ठेवू नये, 
अशा प्रकारचा प्रस्ाव मांडला आहे. 

{damoYH$m§Zr Amnbr amOH$r` OmV XmIdbr, 
Xodo§Ð \$S>Udrg àM§S> g§Vmnbo, Zo_H§$ H$maU H$m`?

_ZmoO Oam§Jo `m§Mm \$S>Udrg `m§À`mda 
_moR>m Amamon, \$S>Udrg hoM ^wO~im§Zm ?

जरांगेंचा धनंजय मुंिे यांच्ावर जातीवािाचा आरोप 
तर गगरीश महाजन यांना ‘जामनेर’ची धमकी


